

“ทำดีเพื่อพ่อ”

ใจไม่คิดคด สัตย์ซื่อทกลมหายใจ

เรื่อง: จรรยา สงวนวงษ์

เรียบเรียง/ภาพถ่าย: ปวิณณ์ ภูธนพัฒน์เมธา



ในการทำงานคนส่วนใหญ่ทำเพื่อผลประโยชน์และค่าตอบแทน และหลากหลายคนเลือกที่จะหลับตาข้างหนึ่งยอมรับผลประโยชน์อันไม่ชอบธรรมด้วยความคิดว่า..”ใครๆเขาก็ทำกัน” แต่ทว่า มีFM อยู่ท่านหนึ่งผู้ซึ่ง ปฏิเสธความทุจริตทุกรูปแบบ บริหารงานแบบครอบครัวด้วยความซื่อสัตย์ทกลมหายใจของชีวิต นั่นคือ คุณจรรยา สงวนวงษ์ หรือ คุณอ้อย ผู้จัดการโรงงานบริษัท ดินสอสยาม จำกัด ผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรผู้จัดการโรงงานรุ่นที่ 8 ซึ่งความดีที่ทำให้ FM Loyalty ขอบันทึกความดีฉบับที่ 4 ดังนี้

FMC: การทำงานแบบครอบครัวคือ?

คุณจรรยา : พี่มองว่ารั้วโรงงาน คือรั้วบ้าน ทุกชีวิตในรั้วนี้ คือครอบครัว ที่ยามใดมีสุขเราจะสุขด้วยกัน ยามใดใครทุกข์ เราจะช่วยกันแก้ปัญหา ทำงานด้วยความเอื้ออาทร ช่วยเหลือ ตักเตือนกัน ทุกขณะชีวิตของการทำงานที่มีความสุข เพราะพี่ไม่ได้มองที่ความเป็นธุรกิจ พี่ไม่ได้มีเงินเป็นตัวตั้ง พี่มองว่ามันเป็นครอบครัว ดัชชีชีวิตของเราคือความสุขในการทำงาน ไม่ใช่รายได้ แต่เมื่อเรามีความสุขกับการทำงานแล้ว รายได้จะตามมาเอง พี่ไม่นับเวลาการทำงานว่าต้องเข้า8โมงเช้า เลิก 5 โมงเย็น คิดและทำแบบนี้ตั้งแต่เริ่มทำงานตำแหน่งเล็กๆ พี่มองถึงความซื่อสัตย์ในทุกลมหายใจของชีวิตไม่ใช่แค่หน้าที่การทำงาน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องงาน เรื่องส่วนตัว เรื่องเพื่อนหรือเครือข่ายต่างๆ ก็ต้องมาคู่กับความซื่อสัตย์

FMC: คำสอนของพระองค์ท่านที่พี่ยึดถือในการใช้ชีวิต

คุณจรรยา : พี่ยึดถือหลักเศรษฐกิจพอเพียงของพระองค์ท่าน ไม่เน้นของหรูหรา ราคาแพงในชีวิต พี่คิดว่าทุกสิ่งอย่างมีคุณค่าทั้งหมด พี่เลือกที่จะให้ความสำคัญกับคุณค่า มากกว่าราคา เราเห็นคุณค่าทุกสิ่งและไม่เอาเปรียบมัน เริ่มจากการทำงานตรงเวลา ถ้ามาที่บริษัทจะเห็นเลยว่า ไม่มีใครมาทำงานสาย ทุกคนจะมาก่อน 8 โมง เพื่อเตรียมตัวและเริ่มทำงาน เราอยู่กันแบบครอบครัวเรียกว่าเป็นตระกูลก็ได้ รุ่นพ่อรุ่นแม่ทำงานกับเรา พอมีลูก ลูกเขาก็มาทำงานกับเรา เราอยู่กันแบบเอื้ออาทร เติบโตกันไปด้วยกัน พี่ก็ส่งต่อความเชื่อ สอนน้องๆ อย่างในเรื่องความพอเพียง พี่สอนให้เขารู้จักประมาณตน รู้กำลังความสามารถของตนเองอย่างเหมาะสม สอนถึงการวางแผนในชีวิต ทุกวันนี้ลูกน้องส่วนใหญ่ก็มีบ้านมีรถตามความเหมาะสมพอประมาณกับตนเอง

FMC: อยากฝากบอกอะไรกับ FM Family

คุณจรรยา : พี่เชื่อว่า ซื่อสัตย์-ขยัน-อดทน ยังใช้ได้อยู่ในปัจจุบัน มันขึ้นอยู่กับว่าใครเข้าใจมันอย่างไร พี่เชื่อว่าเราเป็นหัวหน้าคน บทบาทหน้าที่นี้มาพร้อมกับความรับผิดชอบ เราต้องคำนึงถึงคนรอบข้าง ต้องเอาใจเขามาใส่ใจเรา เราดูแลหัวใจตัวเองก็ต้องรู้จักดูแลหัวใจคนอื่น อำนวยเหมือนดาบสองคมใช้เป็นก็มีประโยชน์ ใช้ไม่เป็นก็มีโทษ ขึ้นอยู่กับเราว่าจะใช้มันอย่างไร

FMC: ช่วยยกตัวอย่างความซื่อสัตย์ในการทำงาน

คุณจรรยา : ยกตัวอย่างแค่ปีนี้นะ มีซัพพลายเออร์รายหนึ่งมาเสนอผลประโยชน์ส่วนตัวให้ พี่เป็นผู้จัดการโรงงาน แต่ดูแลจัดซื้อด้วย ณ ปัจจุบัน พี่ยกเลิกการสั่งซื้อทั้งหมด ไม่สั่งของจากเจ้านี้อีกเลย คิดเป็นมูลค่าหลายสิบล้านบาทต่อปี พร้อมทั้งรายงานถึงหัวหน้าใหญ่ของเขา “ซื้อกินไม่หมด คดกินไม่นาน” พี่ยึดถือเรื่องความซื่อสัตย์และรับไม่ได้กับการทุจริตใดๆ เทคโนโลยีใครก็ซื้อได้ถ้ามีเงิน ..แต่สามัญสำนึกไม่มีขาย ต้องมีเอง

การทำงานอย่างมีความสุข ย่อมส่งผลดีต่อตัวผู้ทำงานและคนรอบข้าง ก่อให้เกิดสังคมการทำงานที่ดีซึ่งแน่นอนย่อมส่งผลต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานที่มีคุณภาพ อีกทั้งความซื่อสัตย์ถือเป็นศีลธรรมอันสำคัญที่หากผู้ใดยึดถือย่อมเกิดความเจริญงอกงามแก่ชีวิต การที่บริษัทดินสอสยามได้หัวหน้างาน(หัวหน้าครอบครัว) ผู้ซึ่งเปี่ยมไปด้วยความสามารถ ความดี และมีความสุขในการทำงาน อย่างคุณจรรยา สงวนวงษ์ ซึ่งเห็นถึงความสำคัญของความซื่อสัตย์ ขยัน อดทน และดูแลคนรอบข้างอย่างเอาใจใส่ให้ทุกคนและบริษัทเติบโตไปด้วยกัน นับเป็นต้นแบบที่ดีของการเป็นหัวหน้างาน จึงขอบันทึกความดีของ FM ท่านนี้ เพื่อเผยแพร่เป็นสื่อบู “FM ทำดีเพื่อพ่อ” ไปยังกลุ่มอุตสาหกรรมต่างๆ ต่อไป

